

ชื่อเรื่อง	: บทบาทของสตรีในคริสตจักร: กรณีศึกษา คริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ภาคที่ 13 อุดรธานี
ผู้จัดทำ	: สมพิศ ยินดี
หลักสูตร	: ศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์	: ศาสนาจารย์ ดร. ชูสิทธิ์พรณ ศิริสุนทร
อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจนิพนธ์ร่วม	: อนุศาสนาจารย์ ประสาทพร ตะวีย
วันที่อนุมัติผลงาน	: 27 สิงหาคม 2552
จำนวนหน้า	: 47 หน้า
คำสำคัญ	: บทบาท สตรี

บทคัดย่อ

พันธกิจนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสตรีในคริสตจักร เพื่อนำผลการวิจัยเป็นข้อมูลในการเป็นเครื่องมือแห่งความเข้าใจ และพัฒนาบทบาทของสตรีในคริสตจักร สังคมและชุมชนทั่วไป

โดยศึกษาจากเอกสาร วรรณกรรม และกรณีศึกษาจากคริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ผู้เขียนได้แบ่งการศึกษาค้นคว้า และการวิจัยออกเป็น 4 บทดังต่อไปนี้

บทที่หนึ่ง เป็นการกล่าวถึงที่มา ความสำคัญของประเด็นปัญหาหัวข้อวิจัย แรงจูงใจในการศึกษา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ สมมุติฐาน และทฤษฎีประกอบกรณีศึกษาในการศึกษาถึงสตรีมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและมีบทบาทในการพัฒนาพันธกิจคริสตจักรมากขึ้นเพียงใด ผู้เขียนมีแรงจูงใจ ในการเขียนพันธกิจนิพนธ์เรื่องนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคริสตจักร เสริมสร้างทักษะ และหารูปแบบที่เหมาะสมของการรับใช้พันธกิจในบทบาทของสตรีต่อไป

บทที่สอง เป็นการศึกษาค้นคว้าเอกสาร และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบทบาทของสตรี และบทบาทของสตรีในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมใน พระธรรมเอสเธอร์

บทที่สาม เป็นประวัติศาสตร์ของคริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี ซึ่งเป็นคริสตจักรที่ผู้เขียนเลือกให้เป็นกรณีศึกษา เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของการพัฒนาคริสตจักร ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และขั้นตอนการศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทของสตรีในคริสตจักร และ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และนำมาวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์พบว่า บทบาทของสตรีในคริสตจักร กรณีศึกษาคริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี สมาชิกคริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี มีความเข้าใจ ยอมรับ และเห็นด้วยที่สตรีมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันทั้งในคริสตจักรและในสังคมทั่วไป แต่สตรีในคริสตจักรประเสริฐพรอุดรธานี มีบทบาทในการสนับสนุนพันธกิจคริสตจักรให้มีการก้าวหน้าต่อไป แต่ยังไม่มีความพร้อมเพียงพอที่จะแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำ

บทที่สี่ เป็นการสรุปผลการวิจัย เกี่ยวกับบทบาทของสตรีในคริสตจักร ได้แนวทางการนำผลจากการศึกษาวิจัย ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในคริสตจักร และยังทำให้ผู้เขียนเองได้รับการพัฒนาบทบาทการเป็นผู้นำของตัวเองในฐานะที่เป็นสตรีท่านหนึ่ง